



ที่ สพ ๐๐๑๔.๑/ว๑๕๙๗๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
สพ ๗๒๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกับหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร/โทรสาร. ๐๓๕ ๕๓๕๔๒๖

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาขีดความสามารถและตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับสหประชาชาติและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้น เป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการพัฒนาที่ครอบคลุม ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีความก้าวหน้า สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green Economy : BCG Model)

กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ที่กำหนดรูปแบบ และขอบเขตของความร่วมมือสหประชาชาติ รัฐบาลไทย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในประเทศ จะให้ความสำคัญและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะหน่วยงานหลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงหลักการดังกล่าว และถือปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการที่ดิน และที่อยู่อาศัย สาธารณสุข การบริหารจัดการของเสีย การศึกษา การเข้าถึงบริการภาครัฐ ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ วันที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีสองพี่น้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มีเจตจำนงที่จะสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่

๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
๒) การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
๓) การบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว

๔) การสร้างระบบอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

๕) การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและระบบนิเวศ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เพื่อขับเคลื่อนการเป็นประเทศไทยที่ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้

๑) สร้างการรับรู้และพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

๒) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับทีมงาน สหประชาชาติประจำประเทศไทย รวมถึงภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

๓) สนับสนุน...

๓) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการประสานความร่วมมือและการจัดสรรงบประมาณ

๔) ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดและสหประชาชาติตามความเหมาะสม เพื่อทบทวนแผนงานและขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการเป็นประเทศไทยที่ยั่งยืน จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน โดยจังหวัดสุพรรณบุรีถือไว้ฉบับหนึ่ง กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนถือไว้ฉบับหนึ่ง เพื่อยืนยันตามความปรารถนาแห่งบันทึกนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงนาม ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี



(ดร.กวิตา ปานลำเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต